



ที่ นช ๕๔๘๐๒/๕๕๙

สำนักงานเทศบาลตำบลลาดขวาง
หมู่ที่ ๓ ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๔๐

ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖
ข้อ ๖ กำหนดให้ผู้รับตรวจจัดให้มีการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แล้วรายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาสนั้น

เทศบาลตำบลลาดขวาง ขอรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพวรรณ ศรีประสิทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลลาดขวาง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครูเกณฑ์ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดซื้อ โดยวิธี	ประกาศ ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
1	แผนงานการศึกษา -งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตาคลีตาคลี	1 โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	/	ไม่ได้ดำเนินการ
2	แผนงานทะเลและชุมชน -งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขชุมชน	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หรือในร่ม	1 โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	/	ไม่ได้ดำเนินการ
3	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยลาดขวาง 2 วัดลาดขวาง หมู่ 2 -เพื่อปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจร ช่วงที่ 1 เริ่มบริเวณ กม.ที่ + 0.368 ถึง กม.+0.768 กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 400 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม. ช่วงที่ 2 เริ่มบริเวณ กม.ที่+2.268 ถึง กม.+2.368 กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 100 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	1 โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	/	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณวุฒิที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เงินไปตาม แผน (/)	ไม่เงินไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		จำนวน (หน่วยนับ)	รายการ	จัดซื้อ โดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินออก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
4	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ซ.ลาดขวาง 3 หมู่ 2 เริ่มที่ กม.ที่ 1.750 ถึง กม.+2.152 (กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 402 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,412 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	-	-	/	ไม่ได้ดำเนินการ	
5	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยลาดขวาง 7 (เจริญสุข) หมู่ 4 -เพื่อปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 830 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 4,150 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	-	-	/	ไม่ได้ดำเนินการ กันเงินไม่มีหนี้ผูกพัน	

ลงชื่อ



(นายไพรรณ ศรีประสิทธิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลลาดขวาง

ผู้ตรวจสอบ



(นางพิศมัย พร้อมวงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบ